

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ต่อผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีข่มขู่พิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน ได้ยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบและดำเนินการเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ต่อผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และมีมติ ดังนี้

1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับเรื่องนี้เพื่อไปดำเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ และมีความจำเป็นเร่งด่วน
2. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสำนักวินิจฉัยและคดี พิจารณาดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่ อย่างไร

2. เรื่อง การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ กรณีนายวีระ สมความคิด

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้มีหนังสือที่ กพส 005/2554 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 เรื่องการละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ กรณีนายวีระ สมความคิด ซึ่งเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการร้องเรียนต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ตรวจสอบว่า ประเทศกัมพูชาซึ่งมีฐานะเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 นั้น ได้กระทำการในลักษณะที่ละเมิดพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกล่าว หรือไม่ และขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบว่ามีการกระทำละเมิดพันธกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ของรัฐบาลไทย และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เนื่องจากได้ละเลยไม่ติดต่อให้ความช่วยเหลือนายวีระ สมความคิด ตามสิทธิของผู้ต้องหาที่พึงได้รับ จนอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีมติ ดังนี้

1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับเรื่องนี้ เพื่อไปดำเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งองค์คณะเป็นเจ้าของเรื่อง
2. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดำเนินการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องของกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน ว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวได้หรือไม่ ตามอำนาจหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เรียนหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ นายไพบุลย์ วราหะไพฑูรย์ และนายปริญญ์ ศิริสารการ) และหารือกับสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ให้นำเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาต่อไป

3. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย หารีอกับนางเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน (สิทธิเสรีภาพด้านสื่อ) เพื่อดำเนินการยกร่างข่าวแจก (press release) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อกรณีนายวีระฯ และนางสาวราตรีฯ เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินการทั้งไปเยี่ยมบุคคลดังกล่าวที่ประเทศกัมพูชาและรับฟังคำชี้แจงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

4. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สอบถามเป็นการภายในไปยังองค์การกาชาดสากลถึงการดำเนินการหลังจากที่ได้เข้าเยี่ยม นายวีระฯ และนางสาวราตรีฯ

3. เรื่อง (ร่าง) บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณา (ร่าง) บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. และได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีมติ ดังนี้

1. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักการของการตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะรวม 8 ประเด็น แต่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบางท่านไม่เห็นด้วย และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักวินิจฉัยและคดี ดำเนินการปรับแก้ไขรายงานการพิจารณา เรื่อง การตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ฉบับนี้ ตามความเห็นที่ประชุม เพื่อส่งรายงานการพิจารณาเรื่องนี้พร้อมด้วยความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวม 8 ประเด็น เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. เสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

2. มอบให้นายไพบุลย์ วราหะไพฑูรย์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการแถลงข่าวในเรื่องนี้ต่อไป โดยให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย หารีอกับนางเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน (สิทธิเสรีภาพด้านสื่อ) เพื่อดำเนินการยกร่างข่าวแจก (press release) ชี้แจงการดำเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องนี้

4. เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอชื่อ นางวินัส อัครสิทธิถาวร และนายประเสริฐ สลิลาอำไพ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ ในคณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

5. เรื่อง การส่งรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องที่ว่าสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินการส่งรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review ให้สหประชาชาติเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 และได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระบวนการ UPR ที่ต้องการให้รัฐหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของรายงานฉบับนี้

6. เรื่อง ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีแผนงานรองรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 และภายใน 6 เดือน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7. เรื่อง โครงการเผยแพร่บทความสิทธิมนุษยชนทางสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องที่ว่าสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีโครงการเผยแพร่บทความสิทธิมนุษยชนทางสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยกำหนดลงบทความเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 ฉบับ และสื่อออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว จำนวน 40 ตอน พื้นที่ลงพิมพ์ 60 คอลัมน์นี้ เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2554 สัปดาห์ละ 1 ตอน ต่อ 1 ฉบับ

8. เรื่อง โครงการสัมมนา เรื่อง การยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบโครงการจัดสัมมนา เรื่อง การยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ตามที่พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัต กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ ซึ่งจะจัดในเดือน เมษายน 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

9. เรื่อง การสัมมนา เรื่อง เมื่อศูนย์การค้าส่งยักษ์จีนบุก ! รุกสิทธิคนไทยหรือไม่ ?

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรร่วมจัดอีก 30 องค์กร กำหนดจะจัดการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง เมื่อศูนย์การค้าส่งยักษ์เงินบุก ! รุกสิทธิคนไทยหรือไม่ ? ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

10. เรื่อง การจัดสัมมนาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบที่นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะจัดการสัมมนา เรื่อง “สิทธิของเรา เรากำหนด” ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

11. เรื่อง การประชุมองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 จะมีการประชุมองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 7 องค์กร โดยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ